

CHỈ THỊ

**về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện
sắp xếp đơn vị hành chính phường, xã trên địa bàn Thành phố,
giai đoạn 2023 - 2030**

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Với mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương. Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 “về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 23/02/2024 “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2030”.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Thông báo số 894-TB/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023 – 2025; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2030”. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính phường, xã giai đoạn 2023 - 2030. Xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cần phải có sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; quá trình tổ chức thực hiện phải có lộ trình phù hợp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; dân chủ, công

khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần hoàn thiện tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy tối đa các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân trong Thành phố.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo thống nhất cả về nhận thức và hành động trong thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính phường, xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn, lĩnh vực được giao. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, công tác tư tưởng nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của hệ thống chính trị, trong nhân dân và toàn xã hội.

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác lập, điều chỉnh quy hoạch Thành phố đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan. Khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính phường, xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thời gian quy định. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư bị ảnh hưởng khi thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030; khi thực hiện sắp xếp phải kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bố trí đủ kinh phí để triển khai, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính phường, xã trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phường, xã.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính phường, xã đảm bảo khoa học, chắc chắn kỹ lưỡng, có bước đi thích hợp, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể có liên quan, của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân; phải tính đến các yếu tố đặc thù của địa phương, với mục tiêu mở rộng không gian, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân. Việc rà soát, xử lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đơn vị hành chính phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 “*về việc rà soát việc xử lý tài sản,*

trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030”; bảo đảm kịp thời, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành các Nghị quyết liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo đúng quy định, đảm bảo lộ trình, tiến độ đề ra và giám sát thực hiện các nghị quyết đã ban hành; phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lộ trình sắp xếp đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư tại các xã, phường sau sắp xếp, sáp nhập; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này.

5. Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp nhằm tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố; phối hợp thường xuyên đưa các tin, bài về tình hình triển khai thực hiện, kết quả và kinh nghiệm của các địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Ban Dân vận Thành ủy tăng cường nắm tình hình để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời hướng dẫn khối dân vận cơ sở thực hiện tốt công tác Dân vận để cán bộ, nhân dân trên địa bàn nhất trí, đồng thuận trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính phường, xã giai đoạn 2023 - 2030.

7. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này. Kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về sắp xếp các đơn vị hành chính phường, xã giai đoạn 2023 - 2030.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động, tích cực thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính phường, xã; phát huy vai trò giám sát

và phân biện xã hội trong quá trình thực hiện; phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại những địa phương thực hiện sắp xếp, sáp nhập, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

9. Đảng ủy Công an Thành phố, Đảng ủy Quân sự Thành phố chỉ đạo xây dựng phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị, triển khai các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính phường, xã giai đoạn 2023 - 2030, nhất là quá trình lấy ý kiến cử tri.

10. Đảng ủy các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả đề án, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định, đúng lộ trình và thời gian đã đề ra; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ việc sắp xếp các đơn vị hành chính phường, xã giai đoạn 2023 - 2030.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ và toàn thể nhân dân trong Thành phố.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, } Để báo cáo
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ TP,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Đức Toàn